
 

         

 

       

 

 
กมธ. การศึกษา วุฒิสภา  

พิจารณารายงานผลการดาํเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ และพิจารณาข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริม 
และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 

 
 
  
 
 
 
 
 

เม่ือวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ กมธ. การศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ โดยมี  
ดร.ตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เป็นประธานการประชุม มีการพิจารณาประเด็นสําคัญ 
ดังน้ี  

 พิจารณารายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ 
และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 

 นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการ ในฐานะ
ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ และการจัดทําและการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ได้กล่าวว่า 
คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้พิจารณากําหนด “เรื่องสําคัญเร่งด่วน” เพ่ือนําไปประกอบ 
การพิจารณาปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้เป็นธรรม ได้แก่ ๑) ด้านระบบการศึกษา 
และการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒) ด้านลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา ๓) ด้านกลไลและระบบ 
การผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ๔) ด้านการจัดการเรียน

การสอนเพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑  และ ๕) ด้านการการปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบ
การศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงในประเด็นดังกล่าว ดร.ตวง  อันทะไชย 
ประธานคณะกรรมาธิการ ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลง 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ ควรเพ่ิมเติมให้มีกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา การอาชีวศึกษารูปแบบใหม่เพ่ือคนทุกช่วงวัย 
โดยมุ่งเน้นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และมีงานทํา เพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศ และในส่วนของด้านการปรับ
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โครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ควรมุ่งเน้นการกระจาย
อํานาจให้สถานศึกษา มีความอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา โดยมอบความไว้วางใจให้สถานศึกษาและชุมชน  

 พิจารณารายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการ อาชีวศึกษา 
 รองศาสตราจารย์ศักดิ์ ไทย  สุรกิจบวร กรรมาธิการ  

ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา ได้กล่าวว่า คณะอนุ
กรรมาธิการฯ ได้ดําเนินการจัดทํารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง 
ยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนวทางในการจัดทําหลักสูตรอาชีวศึกษาฐาน
สมรรถนะ เพ่ือรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor : EEC) เสร็จแล้ว จึงนําเสนอต่อ 
ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการเพื่อนําเสนอต่อท่ีประชุมวุฒิสภา เพ่ือบูรณา

การการจัดการศึกษาร่วมกันต่อไป นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับ 
“การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนท่ีมีคุณภาพ” และ 
“แนวทางการบูรณาการหลักสูตรอาชีวศึกษาเกษตรกรรม คหกรรม  
การท่องเที่ยวและบริการสู่การเป็นผู้ประกอบการ SME รายใหม่” ซ่ึงจะได้มี
การลงพ้ืนท่ีศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)  
จ.ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี และบริษัท คลีนฟาร์ม 
จํากัด จ.สระบุรี ในโอกาสต่อไป ท้ังน้ี ท่ีประชุมได้มีความเห็นเพิ่มเติมว่าในส่วนของการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาควรต้อง
ดําเนินการในลักษณะ Market Skill เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับคนในทุกช่วงวัย ทุกระดับการศึกษา 
และรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

 พิจารณารายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
นายเฉลา  พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้กล่าวว่า คณะอนุกรรมาธิการได้มีการประชุมเพื่อหาแนวทางการพิจารณา
ทบทวนพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม เพ่ือจะได้จัดทําความเห็น
ในการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม โดยท่ีประชุมได้มีการอภิปราย 
ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ เช่น บทบัญญัติบางประการในพระราชบัญญัติ อาจไม่สอดคล้องหรือไม่
เช่ือมโยงกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติ และการออกแบบโครงสร้าง 
ของกระทรวงศึกษาธิการจะต้องคํานึงถึงการจัดการศึกษาท่ีมีเป้าหมายคือผู้เรียนเป็นหลัก 

รวมท้ังครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ อันจะเป็นการเสริมสร้างขวัญ 
และกําลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้น เพ่ือให้การจัดทําความเห็นดังกล่าวเป็นไปอย่างรอบคอบและเกิดผลสัมฤทธิ์ในทาง
ปฏิบัติอย่างแท้จริง คณะอนุกรรมาธิการฯ จึงได้ประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล
ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์มาจัดทําเป็นรายงานเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 พิจารณาข้อเสนอข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริม และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน  

  ตามท่ีคณะกรรมาธิการฯ ได้เชิญนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย เพ่ือให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมาธิการฯ ซ่ึงได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับปัญหา 
ในการพัฒนาและยกระดับการศึกษาอาชีวศึกษาในด้านต่าง ๆ อาทิ เช่น ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร 
และด้านการบริหารวิชาการ โดยท่ีประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการส่งเสริม และยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เพ่ือพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

ภาพ – ข่าว โดย ธิดา – เบญญา


